

ไทยโพสต์

วันที่ ๓

เดือน

พ.ศ.

๕๖

๒๕๖๓

กรมหมอบดินจัดใหญ่งานวันดินโลก เฉลิมพระเกียรติในหลวง “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

รายงานพิเศษ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็น “วันดินโลก” (“World soil Day”) อีกด้วย โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับนำไปปฏิบัติอย่างรูปธรรมได้ ทั้งในประเทศและนานาชาติทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) ซึ่งที่ผ่านมา องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศสนับสนุน และผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลกในวันดังกล่าว พร้อมกันได้จัดงานเฉลิมฉลอง ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมด้วย

นายอภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เล่าให้ฟังว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน มาปฏิบัติจนเกิดเป็นผลสำเร็จให้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาประเทศ และการดำรงชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ยังความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่สังคมไทย และนับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก “ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก” โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2556 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เป็นการเฉลิมฉลองวันดินโลกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินเป็นการเผยแพร่ความรู้ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องดินสู่สังคมไทย ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเรื่องดิน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวคิด หลักวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบุคคลหรือองค์กรต้นแบบให้เป็นตัวอย่างอันดีในสังคม และขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวงกับการพัฒนาที่ดิน” นิทรรศการดินเพื่อการดำรงชีวิต นิทรรศการดินต้องรู้ นิทรรศการดินมีชีวิต นิทรรศการดินกับวิทยาศาสตร์ นิทรรศการดินสำหรับคนเมือง นิทรรศการของภาคปฐพีวิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสวนาวิชาการในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อเรื่อง “ดินกับวิกฤตของประเทศ” โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ/เกษตรอินทรีย์ ราคาถูก การจัดการฝึกอบรมการผลิตและใช้หมักชีวภาพ ชูเปอร์ พด. 2 พด. 6 การทำน้ายาเอนกประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การแจกจ่ายของขวัญที่ระลึก เอกสารวิชาการ หนังสือความรู้การพัฒนาที่ดิน ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชมงานฟรี และขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่สวยงามและสมบูรณ์ทันสมัยที่สุดในอาเซียน มีการจัดวางองค์ประกอบที่ได้สัดส่วนด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสีสันทันและการใช้กราฟฟิกส์สวยงาม ดินตระการตา กับห้องชมภาพยนตร์จอพลาสมา ขนาด 40 นิ้ว จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำเสนอบรรยากาศของพระองค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่หาชมได้อย่างยากยิ่ง

ที่สำคัญ สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานนิทรรศการวันดินโลกเฉลิมพระเกียรติที่กรมพัฒนาที่ดินในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแสดงพลัง



สามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานสนามหญ้ากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันรับสัญญาณถ่ายทอดสด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา 19.29 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป เข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 1760

